



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9-12 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คมชัดลึก ข่าวสด มติชน (12 ธ.ค.60)</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว “ตูน บอดี้สแลม” ป่วยเป็นไข้หวัด ทีมแพทย์สั่งหยุดวิ่งเพิ่มอีก 1 วัน ล่าสุดทีมงานแจ้งอาการไข้ลดลง เริ่มวิ่งต่อเข้าวันนี้(12 ธ.ค.) มุ่งหน้าสู่จ.นครสวรรค์ ขณะที่ยอดเงินบริจาคล่าสุด 723,155,000 บาทแล้ว</p> <p>ด้าน น.ส.สุทมาศ พิณิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหางน้ำ-หนองแขม จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า เดิมเวลา 05.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. ตูนและคณะจะเข้าพักที่รพ. 1 ชั่วโมง ผู้นำชุมชนจัดเตรียมสถานที่ แผ่นป้ายไว้นิล ขนาดใหญ่ ติดตั้งเวที ติดไฟส่องสว่าง และเครื่องดื่มเพื่อต้อนรับ ภายหลังรับแจ้งจากทีมงานว่า ตูนป่วยต้องหยุดวิ่งอีก 1 วัน จะไม่เข้าพักที่รพ. แต่จะวิ่งผ่านในเส้นทางตามปกติ เจ้าหน้าที่จึงปรับแผนการต้อนรับ ช่วยกันขนย้ายป้ายไว้นิลไป ตั้งไว้ที่ริมถนนหน้าทางเข้ารพ.พร้อมปรับภูมิทัศน์เพื่อให้ประชาชนมาร่วมรอให้กำลังใจ พร้อมเตรียมเงินบริจาคของชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งมอบให้ด้วย</p> <p>ที่จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นพ.ธีรพงศ์ หาญวงศ์ ผอ.รพ.นครพิงค์ นพ.ชาญชัย พจมานวิภูธ รองผอ.รพ.นครพิงค์ พร้อมทีม นพ.สสจ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกันกับ ตูน บอดี้สแลม” ซึ่งรพ.นครพิงค์ เป็นหนึ่งใน 11 โรงพยาบาลในโครงการก้าวคนละก้าวฯ โดยยอดเงินสมทบทุนจากผู้ใจบุญชาวเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 3,382,650.11 บาท โดยจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้ตูนในการวิ่งปลายทางที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในนามชาวเชียงใหม่</p> <p>นพ.สุทัศน์ ภัทรวรรณธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู หัวหน้าภาควิชาเวชกรรมฟื้นฟู รพ.กลาง สำนักรการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า กรณีของตูน บอดี้สแลม ได้วิ่งรวมระยะทางมากกว่า 1,000 ก.ม. ปกติแล้วสภาพร่างกายของผู้วิ่ง จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานสภาพร่างกาย หากวิ่งในระยะทางที่ยาวอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นร่วมด้วย คือ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้ป่วยเป็นไข้หวัด และต้องรักษาจนกว่าอาการจะหายดีถึงจะสามารถออกวิ่งต่อไปได้ ส่วนอาการเฉียบพลันต่างๆ เช่น ไตวายเฉียบพลัน เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปและร่างกายขาดน้ำ แต่กรณีของตูนน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากมีทีมคอยดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงยังมีทีมวิ่งประกบคอยส่งน้ำและสิ่งเกิดอาการอย่างต่อเนื่อง ส่วนในระยะยาวคงไม่เกิดปัญหาอันตรายร้ายแรง ที่เป็นห่วงน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายไม่พร้อม เพราะป่วยเป็นหวัดหากออกวิ่งขณะที่ร่างกายยังไม่หายดี อาจทำให้เชื้อหวัดติดเชื้อสู่หัวใจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ซึ่งแพทย์พบลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงอยากให้รักษาอาการป่วยให้หายดีก่อนที่จะออกวิ่งอีกครั้ง</p> <p>ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับเว็บไซต์ที่ปล่อยข่าวรัฐบาลจะเก็บภาษีกับโครงการก้าวคนละก้าว 7 เพอร์เซ็นต์ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอท. และก.ดิจิทัลฯ ดำเนินการตรวจสอบ ยอมรับว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาตัวคนผิดมาลงโทษในทันที เพราะเว็บไซต์เหล่านี้ส่วนใหญ่จดทะเบียนโดเมนในต่างประเทศ ผ่าประชาชนทุกคนต้องรับข้อมูลจากหลายทาง โดยเฉพาะสื่อหลักอย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ บางเรื่องพิจารณาว่าไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้น ก็อย่าเผยแพร่ซ้ำ เพราะจะกลายเป็นความผิดอีก</p>
<p>ข่าวสด มติชน ผู้จัดการออนไลน์(11ธ.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ ว่า รัฐบาลจะเก็บภาษีจากเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลของรัฐในอัตราร้อยละ 7 ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เชื่อว่าเป็นการกระทำของผู้ไม่หวังดี เพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยมีนโยบายในลักษณะเช่นนี้ มีแต่สนับสนุนให้ ตูน บอดี้สแลม และทีมงานทำโครงการที่ตั้งใจให้สำเร็จ ทั้งการมอบกำลังใจและสมทบเงินบริจาค ขออย่าเชื่อข่าวมั่ว รวมถึงกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการเป็นเงิน 20 บาท ก็ไม่เป็นความจริง ส่วนเป็นจำนวนเงินเท่าใดนั้น นายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้สังคมนำไปเป็นประเด็นถกเถียงกัน รัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ไม่หลงเชื่อข่าวสารที่ถูกบิดเบือนโดยง่ายหรือแชร์ส่งต่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม และขอเตือนผู้ที่สร้างข่าวเท็จให้หยุดการกระทำดังกล่าว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ (10 ธ.ค. 60) เว็บไซต์ ผู้จัดการ mgronline.com (10 ธ.ค. 60)</p>	<p>โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามสืบทอดต้นตอของผู้กระทำผิด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p> <p>นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผู้รับเงินบริจาคครั้งนี้คือ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี นอกจากนี้ประชาชนหรือหน่วยงานที่บริจาคเงินเข้ามูลนิธิดังกล่าวสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามประกาศของกรมอีกด้วย ซึ่งก็เหมือนกับการบริจจาค่าน้ำท่วมไม่ต้องเสียภาษี และสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้</p> <p>- ด้านพ.เชิดชาย ชยวิทย์ โผ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันครบรอบ 1 ปี ในการวิ่งระดมทุนโครงการก้าวคนละก้าว กรุงเทพฯ - บางสะพาน ครั้งนั้นระดมเงินบริจาคได้มากถึง 85 ล้านบาท ซึ่งคกก.ได้นำมาใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ก่อสร้างอาคารปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในโรงพยาบาล และส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือรพ.สต. 14 แห่ง ในพื้นที่ อ.บางสะพาน เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียง และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้รพ.สะพานน้อย ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการก้าวคนละก้าว ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย และยังสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและลดปัญหาความแออัดในรพ.ได้ในระยะยาว</p> <p>- เสนอข่าว วันที่ 9 ธ.ค. ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งเป็นวันที่ 39 จากบึงมดต.เดิมบาง นางบวช ถึงบริษัทซีพี ซีต อ.หันคา จ.ชัยนาท เส้นทางหลวง 340 (ระยะทาง 14.5 ก.ม.) โดยมีเหล่าศิลปิน ดารา ร่วมวิ่งเพื่อรับเงินบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้อย่างประชาชนยังคงรอต้อนรับเนืองแน่น ขณะที่ดาราตลก จตุรงค์ พรหมโกะตี้ออกวิ่งจากราชบุรี มุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว ระยะทาง 10 ก.ม. เก็บตกให้ตูน ยืนยันทุกบาทไม่หักค่าใช้จ่ายมอบสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>- เสนอข่าว สุขภาพของตูน โดยอินสตาแกรมของผู้บริหารระดับสูงธนาคารไทยพาณิชย์รายหนึ่ง เปิดเผยว่า ตนได้มาแจมกับ ตูน บอดี้สแลม ที่ทำกิจกรรมวิ่งก้าวคนละก้าว ในช่วงปลายจังหวัดสุพรรณบุรี ตูนเล่าให้ฟังว่า เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ค่าเลือด CPK ขึ้นไป 4,000 ซึ่งคนปกติจะมีเพียงไม่กี่ร้อย ทหารเวลาฝึกหนักถ้าค่าเลือดขึ้นไป 2,000 ยังต้องพัก น่าจะเกิดจากพยายามวิ่ง 150 กิโลเมตรเข้ากรุงเทพฯ ในสองวัน เพราะไม่อยากทำให้รถติดรบกวนคน ได้นอนแค่ 1 ชั่วโมง ซึ่งค่า CPK มีผลทำให้เสี่ยงต่อไตวายและถ้าสูงมาก ๆ วิ่งไปอาจล้มไปเลยแบบไม่รู้ตัว ซึ่งหากเป็นคนธรรมดาคงไปนอนในห้องไอซียู แต่ ตูน เลือกที่จะรอฟังผล พอลงมาเหลือหลัก 1,000 ซึ่งก็สูงสูง กลับดีใจที่ได้วิ่งต่อ แต่หัวใจของคนยังยืนยันที่จะไม่ถอดใจจริง ๆ</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ประชาชาติออนไลน์ (9 ธ.ค. 60)</p>	<p>- เสนอข่าว 8 ธ.ค. ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งจากบึงมดต.หลักเมือง-ถาวรพณิชย์ (เสียงเมือง) ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีประชาชนเดินทางมารอให้กำลังใจตลอดเส้นทาง นอกจากนี้มีพระครูสิริวัชรธรรมาภินันท์ (หลวงตาแดง) เจ้าอาวาสวัดมะนาว ที่ตูนให้ความเคารพนับถือ มารอพบตูนเพื่อให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินและพระจำนวนหนึ่งให้ไว้แจกประชาชนที่มาร่วมทำบุญ ทั้งยังเป่าระฆังเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้ตูนอีกด้วย</p> <p>- ด้าน นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า รพ.ขอนแก่น เป็น 1 ใน 11 โรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของตูน ทางจังหวัดจึงจัดการเดิน-วิ่งการกุศล "ชาวขอนแก่นร่วมก้าวไปกับตูน" จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธ.ค. นำทีมโดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ชมรมนักวิ่งใน จ.ขอนแก่น และภาคส่วนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนายสมรักษ์ คำสิงห์ แซ่มป๋มยสะกล มาร่วมวิ่งในครั้งนี้อีกด้วย</p> <p>- ที่ จ.เชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ จ.เชียงรายและ นายอำเภอเชียงของ นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อร่วมสมทบทุนกิจกรรม 'ก้าวคนละก้าว' และทางจังหวัดมีโครงการจะนำธนบัตรมาร้อยเป็นตุ๊กหรือธงขนาดยาวเพื่อนำไปรับตูน เมื่อจะเดินทางไปถึงบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้เบื้องต้นพื้นที่ อ.เชียงของ สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ในช่วงเข้าประมาณ 500,000 บาทแล้ว</p> <p>- ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตอนหนึ่งว่า โครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" ของตูน บอดี้สแลม และทีมงานที่ตั้งใจทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมในภาพรวม ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ต้องช่วยกัน ใครก็ได้ที่จะช่วยรัฐบาล ช่วยชาติ ช่วยสังคม อย่างมีวามแต่ดำเนินติดกันเลย สิ่งสำคัญ นอกจากจะเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" แล้ว ก็ยังมีคุณประโยชน์แฝงอยู่ในโครงการของ "ตูน" อีกมากมาย เช่น 1.ความต้องการ "เงินบริจาคจำนวนน้อยๆ จากคนจำนวนมาก มากกว่าเงินบริจาคจำนวนมากจากคนส่วนน้อย" อันนี้สะท้อนถึงความตั้งใจ โดยเริ่มทำจากจุดเล็กๆ ที่ต้องการทำให้ดีที่สุด ซึ่งตูนได้ฝากขอบคุณคนไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมด้วย 2.เพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้ม กลับคืนมาสู่สังคมไทย เป็นสะพานเชื่อมสายใยแห่งความรัก ความสามัคคีของคนทั้งประเทศจากทั่วทุกสารทิศ นับว่าเป็นการ "คืนความสุขให้กับคนในชาติ" อย่างแท้จริง 3.เป็นกิจกรรมที่ได้มากกว่า "เงินบริจาค" ก็คือการปลุกคน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (10 ธ.ค. 60)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Social Trends (10 ธ.ค. 60)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ อาหารสมอง (12 ธ.ค.60)</p>	<p>ไทยให้หันมาสนใจ หันมาออกกำลัง เพื่อจะรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการสาธารณสุขของประเทศ เป็นมาตรการ “เชิงรุก” ก็คือ เน้นการป้องกัน มากกว่าการรักษา</p> <p>บทความ</p> <p>- เสนอบทความ “วิ่ง ออกกำลังกายไม่จ่ายเงิน ได้สารพัดประโยชน์” โดย นฤมล รัตนสุวรรณ กล่าวถึงกระแสการวิ่งเพื่อการกุศลของ “ตูน บอดี้สแลม” กับกิจกรรมก้าวคนละก้าว ทำให้การออกกำลังกายด้วยการวิ่งได้รับความสนใจ นพ.สุทัศน์ ภัทรวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหัวหน้าภาควิชาเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. พูดถึงประเด็นการวิ่ง ว่า วิ่งเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ทำได้ง่าย สามารถทำได้สำหรับประชาชนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ยกเว้น สิ่งจำเป็นสำหรับการวิ่ง ได้แก่ รองเท้าวิ่งที่เหมาะสม เสื้อผ้าและสถานที่วิ่ง เป็นกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง</p> <p>- เสนอบทความ “‘Toon Effect’ ปรากฏการณ์ ‘ก้าวคนละก้าว’” โดย กมลวรรณ จินตรัตน์ ได้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ “ก้าวคนละก้าว” ว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้แคมเปญดังกล่าวประสบความสำเร็จสูง ได้แก่ 1.) Star Power คุณตูนสามารถใช้ชื่อเสียงที่ตนเองมีได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ รวมถึงยังแรงสนับสนุนจากเพื่อนศิลปิน ดารา นักร้องอีกมากมาย มาร่วมวิ่งและช่วยกันบอกต่อ และยังมีแรงเชียร์จากคนมีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ 2.) Tell a story การบอกเรื่องราวและที่มาอย่างชัดเจนและมีเหตุผลที่ตรึงใจเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้หลายภาคส่วนหันมาสนับสนุนโครงการนี้ 3.) Engage with supporters “อยากเห็นคนไทย หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นเพราะเมื่อทุกคน มีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยก็จะเป็นการลดการใช้บริการสถานพยาบาลต่าง ๆ” และยังทำให้ดู เป็นตัวอย่างด้วยการวิ่ง 4.) Clear Call-to-action คุณตูนและทีมงานก้าวคนละก้าวมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการระดมทุน และ 5.) Utilize social media มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ทุกครั้งที่ออกวิ่ง รวมถึง พูดคุยกับคุณตูนและทีมงานในรูปแบบกันเอง ทำให้ได้เห็นรอยยิ้ม ป้ายข้อความให้กำลังใจจากประชาชนมากมาย คนดูรู้สึกอินไปกับภาพที่เห็นได้ไม่ยากเลย แต่ทุกข้อล้วนเป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง ความสำเร็จนี้ต้องยกเครดิตให้เต็ม ๆ กับความมุ่งมั่นของคุณตูน รวมทั้งทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ขับเคลื่อน ให้เกิดพลังเชิงบวก ให้แก่สังคม</p> <p>- เสนอบทความ ปรากฏการณ์ ‘ตูนฟีเวอร์’ โดย วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า สิ่งที่ตูนทำนั้น ก่อให้เกิดผลไม่น้อยกว่า 3 ประการ คือ 1) ปลุกเร้าให้คนไทยคิดถึงการทำความดี การเสียสละ การมีจิตอาสา ฯลฯ ยิ่งขึ้น แรงกระตุ้นเช่นนี้เป็นระยะ ๆ ตูนเป็นตัวอย่างที่เยาวชนจดจำและอยากเลียนแบบ 2) ปลุกให้ผู้คนตื่นขึ้นมาดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อตนเองและสุขภาพการเงินของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3) การเปลี่ยนมาดูแลสุขภาพตนเองยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดผลดีต่อการให้บริการสาธารณสุขของไทย</p>
<p>เว็บไซต์siamarticles (11ธ.ค.60)</p>	<p>สมุนไพรมอแสง</p> <p>- มีกรโพสข่าวโดยพาดหัวข่าวว่า ยาหมอมอแสงต่อต้านมะเร็งได้จริง!!! พิสูจน์แล้วใช้ได้จริง รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้เปิดเผย “ยาหมอมอแสง” ต่อต้านเชื้อมะเร็งได้จริง นอกจากนี้ในข่าวเลือกนำเสนอบางส่วนจากข่าวเผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.60 โดยระบุว่า รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้เปิดเผยว่า สมุนไพรมอแสงได้บอกเอาไว้ว่าใช้อะไรบ้างในสูตรของมอแสง เป็นสมุนไพรมอแสง เป็นสมุนไพรมอแสงที่มีงานวิจัยรับรองว่า ต่อต้านเชื้อมะเร็งจริง เพียงแต่ยังไม่มีการนำมานำมาใช้กับคนไข้ที่เป็นมะเร็ง แต่ก็ยอมรับว่ามีการทดลองอยู่จริง และได้มีการนำยาของมอแสงบางส่วนไป ตรวจพิสูจน์แล้วว่าไม่มี สารสเตียรอยด์ปนอยู่ ทำให้สามารถตอบได้ว่ากินได้ไม่มีอันตราย แต่รักษามะเร็งได้หรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้</p>
<p>ไทยรัฐ (10 ธ.ค. 60)</p>	<p>ยกมาตรฐานสมุนไพรมอแสง</p> <p>- เสนอข่าว นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาไทยยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรมอแสงครบคลุมตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยว จนถึงการค้าบรรจุ ทำให้ผลผลิตสมุนไพรมอแสงไทยยังไม่มีกรรับรองมาตรฐานการเกษตรที่ดี (จีเอพี) มกอช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรมอแสง เพื่อเป็นแนวทางยกระดับมาตรฐานคุณภาพสมุนไพรมอแสงไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าสมุนไพรมอแสงไทยในตลาดโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงร่างมาตรฐานให้มีความเหมาะสม ก่อนเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาให้การรับรองและประกาศใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เงินต่อเงิน (12ธ.ค.60)</p>	<p>งานคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>-เสนอทศพร กรมศุลกากรและยาเสพติดประกาศกักกันสินค้าจากไทย 11 รายการหลังจากตรวจพบว่า เป็นสินค้าคุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งดูจากรายการสินค้าระบุว่า มีเชื้อแบคทีเรีย เชื้อซัลโมเนลลา ใช้สีผสมอาหาร มีสารตะกั่วตกค้าง มียาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลงปนเปื้อนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีการบริโภคในชีวิตประจำวัน เช่น ปลาเค็มแห้ง ปลาเค็มผสมพริกสำหรับขบเคี้ยว ปลาช่อน กุ้งแห้ง ปลาหมึก ปู หอย ลำไยแห้ง ทุเรียนสดแช่แข็ง มังคุด องุ่น มะม่วง ลิ้นจี่ ผักกาดตอง พริกป่น น้ำพริกแกง มะขามเปียก ชม้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังระบุว่า สินค้าที่ตรวจพบสารปนเปื้อนและกักกันไว้มาจากผู้ผลิตในเมืองไทยกว่า 100 โรงงาน โอกาสที่สินค้าจากโรงงานเหล่านี้จะถูกวางขายในตลาดสดหรือ ซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองไทยจึงมีความเป็นไปได้สูง สธ. และ สคบ. รวมทั้งอย. น่าจะมีการตรวจสอบดูแลสินค้าที่ถูกกักกันมากกว่านี้ เพราะยังไม่เห็นว่าหน่วยงานเหล่านี้ได้ชี้แจงแถลงว่าได้ดำเนินการหรือจะดำเนินการอย่างไรกับสินค้าอาหารหลายรายการที่เอฟดีเอสรัฐช่วยตรวจสอบปนเปื้อนอันตรายให้จนพบ อย่างน้อยก็น่าจะเก็บตัวอย่างสินค้าที่วางขายในตลาดไปตรวจ และกำหนดมาตรฐานอาหารเหล่านี้เหมือนเอฟดีเอสรัฐบ้าง</p>
<p>ไทยโพสต์ (12 ธ.ค. 60)</p>	<p>มาตรฐานการออกใบขับขี่</p> <p>-เสนอข่าว กรมการขนส่งทางบกยื่นยันปี 2561 เตรียมยกมาตรฐานสอบใบขับขี่ทุกด้าน โดยเฉพาะบุคคลที่มีโรคประจำตัว เสี่ยงต่อการก่ออุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น เริ่มจากการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เต็มรูปแบบ ทั้งเซ็นเซอร์ตรวจผลการสอบปฏิบัติ เพื่อลดข้อโต้แย้งระหว่างผู้สอบและผู้คุมสอบ จนถึงการยื่นยันตัวตนของผู้เข้าสอบ โดยใช้บัตรประชาชนควบคุมการสแกนนิ้ว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้ใบอนุญาตได้เข้ามาสอบจริง นอกจากนี้ ภายหลังจากการหารือกับแพทยสภาในประเด็นของสภาวะของโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ กรมการขนส่งทางบกจะออกประกาศกฎกระทรวงเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ เพื่อระบุโรคประจำตัวที่ไม่สามารถมีใบขับขี่ได้ ครอบคลุมโรคเบาหวานในระยะที่ต้องให้อินซูลิน ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก ลมบ้าหมู และผู้ผ่านการผ่าตัดหัวใจและสมองที่แพทย์ระบุว่าไม่สามารถขับขี่รถได้ ขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางที่ใช้ในประเทศอังกฤษ ซึ่งกำหนดให้ผู้อยู่ครบ 70 ปี ต้องมาตรวจสมรรถภาพสายตาและร่างกายทุก 3 ปี ก่อนต่อใบอนุญาตให้ ก็จะเป็นแนวทางที่จะพิจารณานำมาใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยในระยะต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน360 องศา (12 ธ.ค. 60)</p>	<p>ความปลอดภัยทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า ประเทศไทยขึ้นแท่นอันดับ 1 อัตราตายบนท้องถนนมากสุดในโลก การแก้ปัญหาเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ตามมาตรการต่างๆ ผ่านมา 20 ปี เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร การลดอุบัติเหตุบนถนนจะเป็นการส่งผลทางอ้อม ทำให้ผู้ขับขี่ไม่กล้าที่จะทำผิดบนถนน เพราะรู้ว่าม็กล้องหน้ารถคันอื่นจับภาพอยู่ แม้จะไม่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจจับ แต่จะโดนสังคมออนไลน์ประณาม ซึ่งหนักกว่า เพราะจะมีการสืบสาวประวัติถึงตระกูล หากรถในไทยมีกล้องทุกคัน เชื่อว่าพฤติกรรมคนที่ไม่ติบนถนนจะลดลง การผลักดันเรื่องการติดกล้องหน้ารถ มูลนิธิฯ เคยทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านก็เห็นด้วย และให้เป็นนโยบายโดยสั่งการใน 2 เรื่อง คือ มอบกระทรวงการคลัง พิจารณาระบบภาษีที่จะช่วยให้คนไทยติดกล้องหน้ารถได้ และมอบ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการหาวิธีให้ถือเป็นนโยบายลดอุบัติเหตุ ซึ่งนายกฯ สั่งการตั้งแต่เดือน พ.ค.59 จนถึงวันนี้ ยังไม่มีใครสนองนโยบายนายกฯ เลย</p>
<p>ไทยโพสต์ (12 ธ.ค.60)</p>	<p>วันบัตรทองโลก</p> <p>-เสนอข่าว นายดอน ปรมดีถวิลย รมว.ต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่ม Foreign Policy and Global Health Initiative หรือ FPGH (ประกอบด้วย 7 ประเทศ ได้แก่ บราซิล นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เซเนกัล แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย และไทย) ได้เสนอร่างข้อมติต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ให้ทุกวันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (International UHC Day) โดยเชื่อว่า ที่ประชุมจะรับข้อมติดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการรับรองถึงความสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage : UHC) ของไทย ถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของประเทศไม่แพ้เรื่องการท่องเที่ยว อาหาร มวยไทย ฯลฯ แต่การรับรู้อาจจะยังน้อย อาจจะเฉพาะในวงการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ สัปดาห์ 1 (12 ธ.ค.60)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน (12 ธ.ค.60)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>สาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งระบบนี้ไม่ใช่ว่าประเทศไหนก็ทำได้ ต้องมีความพร้อม ทั้งบุคลากร ความตั้งใจจริง มีงบประมาณระดับหนึ่ง และมีการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดเป็นจริง</p> <p>-เสนอบทความ วันที่ 12 ธ.ค.2560 เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2555 เพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประเด็นการรณรงค์ปี 2560 คือ “Rise for Our Right” สื่อถึงการร่วมกันลุกขึ้นเพื่อสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อแสดงให้เห็นประชาคมโลก ประเทศสมาชิก สนับสนุนให้ประชากรได้ตระหนักถึงสิทธิที่จะมีหลักประกันสุขภาพและการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า</p> <p>นพ.จรัส ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า แม้ว่าในช่วง 15 ปี ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะทำให้คนไทยมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ แต่ที่อภิปรายกันมากคืองบประมาณสนับสนุนเชื่อว่าจะไม่กระทบจนถึงขั้นทำให้ระบบมีปัญหา หรือยกเลิกได้ เพราะคนไทย 48 ล้านคนได้ประโยชน์ ดังนั้นก้าวต่อไปต้องจัดโครงสร้างระบบให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการสุขภาพ โดยใช้กลไกใน พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 การรับฟังความเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา รวมถึงการยกระดับการให้และรับบริการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ นำมาสู่ความยั่งยืนของระบบ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นที่ศึกษาดูงานของนานาชาติ โดยที่ผ่านมามองค์การอนามัยโลก ได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยเรศวร ให้เป็นที่ปรึกษาของประเทศลาวเพื่อจัดทำแนวทางการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประธานบอร์ด สปสช.กล่าวเสริมว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย เป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างว่า เราทำได้อย่างไร และได้ทำมา 15 ปีแล้ว จนกระทั่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติ รัฐบาลนี้ จะวางรากฐานที่มั่นคง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว ไม่ว่าใครจะมา ต้องทำเพื่อส่วนรวม เดินหน้า ระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างแท้จริง</p> <p>-เสนอบทความ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ ว่า นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาองค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคม ทุกปีเป็น “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” หรือ “UHC DAY” เพื่อให้ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า และในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในวันที่ 12 ธ.ค. นี้ ประเทศไทยได้เสนอร่างข้อเสนอดังกล่าวต่อที่ประชุม สหประชาชาติ ให้ทุกวันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล เชื่อว่าที่ประชุมจะรับข้อเสนอดังกล่าว</p>
<p>ไทยโพสต์(11ธ.ค.60)</p> <p>มติชน(11ธ.ค.60)</p>	<p>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่จำนวน 150 คน ได้ถวายคำปฏิญาณตนเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิต และเชิญชวนเลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในงานเดิน-วิ่งมหากุศลนครธรมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ณ รพ.นครธน ซึ่งเป็นความร่วมมือของสธ. สสส. และรพ.นครธน</p> <p>-ด้านนายมงคล เงินแจ่ม ผอ.รพ.สต.วังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งเลิกบุหรี่มาได้ 1 ปีครึ่งแล้ว ว่า ตนเองเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ การสูบบุหรี่อาจทำให้ผู้รับบริการไม่เชื่อถือเราได้ และยังทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายด้วย เมื่อเลิกสูบได้แล้ว เป็นผลดีจริง ๆ คือประหยัดเงินค่าบุหรี่ สุขภาพดีขึ้น ที่สำคัญเป็นตัวอย่างให้กับผู้รับบริการและคนทั่วไปที่อยากเลิกบุหรี่ด้วย</p> <p>-เสนอสรุป สธ. สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ องค์กรเครือข่ายหมออนามัย 4 องค์กร ประกอบด้วย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และสมาคมหมออนามัย จัดเปิดตัว “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุม เพื่อเร่งรัดการทำงานให้บรรลุ เป้าหมาย คือ ลดอัตราผู้สูบบุหรี่ให้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2559-2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10</p>
<p>ไทยรัฐ สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น(11ธ.ค.60)</p>	<p>ผลงานเด่นเขตสุขภาพที่ 2</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สธ. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ที่รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัยซึ่งได้เสนอผลการดำเนินงานที่น่าชื่นชม 3 เรื่องได้แก่ 1. แสบปีมานนี้ของรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก โดยเปิดรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นหนี้เข้าอบรมเกี่ยวกับการเงิน ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย จัดตั้งคลินิกการเงินจัดการหนี้สร้างวินัยการเงินการออม และปลดหนี้จนกระทั่งให้ผู้ที่ผ่านการประเมินโดยไม่คิดดอกเบี้ย ให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผ่อนจ่ายคืนในอัตราที่เหมาะสม ผลการดำเนินงานพบว่าเจ้าหน้าที่มีความสุขขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2. รพ. สร้างสุข ดำเนินการไปแล้วในรพ.ท่าสองยาง จ.ตาก รพ.ร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และ3.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศงานอุบัติเหตุ จังหวัดสุโขทัย โดยใช้โปรแกรม(JOC2016)จัดเก็บและบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น สามารถกรอกข้อมูลในระบบได้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ (9 ธ.ค. 60)</p>	<p>สธ.ปูพรมกวาดล้างวัณโรค</p> <p>- เสนอบทความ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัณโรค ก่อนว่าเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้เร็ว แต่มีคนน้อยมากที่ติดเชื้อแล้วจะป่วยทันที ส่วนใหญ่จะเก็บเชื้อไว้ในร่างกายอย่างสงบแล้วรอกำเริบเมื่อช่วงที่ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคต่ำ หรือเมื่อเข้าสู่วัยชรา สาเหตุที่พบวัณโรคเพิ่มขึ้น 1. ช่วงที่มีการระบาดของเชื้อเอชไอวี ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำ กลายเป็นการป่วยซ้ำซ้อนทั้งเอ็ดส์ทั้งวัณโรคจำนวนมาก 2. คือการเปลี่ยนระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคจากเดิมที่รักษาเบ็ดเสร็จอยู่ที่ศูนย์วัณโรค มาเป็นการรักษาแบบบูรณาการ โดยสามารถรักษาได้ในทุกโรงพยาบาล จึงอาจจะมีช่องว่างทำให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่ครบตามกำหนด แต่ปัจจุบันมีการกวาดล้างมากขึ้น อัตราการป่วยด้วยวัณโรคของไทยพุ่งสูงถึง 120 ต่อแสนประชากรแล้ว ติดอันดับท็อปเทนของโลก สธ.ได้ประกาศเจตนารมณ์เอาไว้แล้วว่าภายใน 20 ปีข้างหน้าต้องลดจำนวนผู้ป่วยลงเหลือ 20 ต่อแสนประชากร จึงขอความร่วมมือจากคนไทยในการร่วมรับ ผิดชอบต่อสังคม หากมีอาการไอควรปิดปาก ปิดจมูก สวมหน้ากากอนามัย อย่าไปที่ชุมชน โดยเฉพาะหากไอตอนกลางคืน ต่อเนื่องเกิน 2 สัปดาห์ น้ำหนักลด กินไม่ได้ ควรไปพบแพทย์</p>
<p>สยามรัฐ(11ธ.ค.60)</p>	<p>โรคเท้าช้าง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบแรงงานต่างด้าวมีเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างนั้น ปัจจุบันไทยกำจัดโรคเท้าช้างได้แล้ว แต่ในแรงงานต่างด้าวยังคงพบอยู่ และแนวโน้มลดลงอัตราน้อยมากเพียง 0.01% ซึ่งทุกรายได้รับการรักษาทันที โดยมีมาตรการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้โรคนี้อาพรระบาด</p>
<p>เดลินิวส์ (12 ธ.ค. 60)</p>	<p>โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล</p> <p>- เสนอสถู๊ป นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า สถาบันบำราศนราดูรได้จัดการอบรมเรื่อง "การป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล" แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ รวม 210 คน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และกล่าวว่าการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต้องอาศัยทุกคนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้มารับบริการซึ่งก็คือ 1.ผู้ป่วยและญาติ 2.ผู้ให้บริการตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คือผู้อำนวยการลงมาถึงระดับพนักงานทำความสะอาด จะต้องเข้าใจ มีความรู้และทักษะที่จะให้การรักษาที่ดี การที่จะลดจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ ทุกคนต้องเข้าใจเรื่องเทคนิคป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ลดจำนวนการนอนในโรงพยาบาล ลดการสอดใส่เครื่องมือแพทย์ที่ไม่เหมาะสม ลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมโดยไม่จำเป็น ทั้งหมดนี้จะช่วยลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ อุทสาหกรรมจาก คดีปกครอง (9 ธ.ค. 60)</p>	<p>ห้ามสถานพยาบาล 'ผ่าตัดลูกอัมพา'</p> <p>- เสนอข่าว ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.480/2560 กรณีสธ.มีคำสั่งให้สถานพยาบาลระงับการให้บริการผ่าตัดลูกอัมพาของผู้ชายที่ต้องการเปลี่ยนรูปลักษณะเป็นผู้หญิงไว้ก่อน จนกว่าแพทย์สภาจะวินิจฉัยและสธ.จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป</p> <p>มูลเหตุของคดีนี้ เกิดจากมีผู้ร้องเรียนว่า มีสถานพยาบาลบางแห่งได้ให้บริการผ่าตัดลูกอัมพาให้แก่ผู้ชายที่ต้องการเปลี่ยนรูปลักษณะเป็นผู้หญิง สธ. โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ ตรวจสอบสถานพยาบาลและได้พบข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียน จากนั้นจึงได้นำเข้าหารือต่อคณะกรรมการสถานพยาบาล ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า ให้ผู้อนุญาตแจ้งสถานพยาบาลระงับการให้บริการผ่าตัดลูกอัมพาไว้จนกว่าแพทย์สภาจะวินิจฉัยและสธ.มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และให้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกากว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือไม่</p> <p>คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในทางเดียวกัน โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การให้บริการผ่าตัดลูกอัมพาให้แก่ผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีอาจมีลักษณะที่เป็นอันตรายแก่ผู้เข้ารับบริการผ่าตัด ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและอาจมีผลเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อนุญาตพบว่าสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีมีการให้บริการที่อาจเป็นอันตรายและอาจมีผลเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม</p> <p>เพื่อเป็นการควบคุมกิจการสถานพยาบาลและให้ความคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการในระหว่างที่แพทยสภาทำการวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรฐานแห่งวิชาชีพเวชกรรม และถึงแม้จะห้ามมิให้ดำเนินการผ่าตัดลูกอัมตะ แต่ก็เป็นการห้ามดำเนินการชั่วคราวมิให้มีผลเป็นการระงับอย่างถาวร เมื่อแพทยสภาทำการวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรฐานแห่งวิชาชีพเวชกรรมแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีอาจมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นต่อไป ในระหว่างนี้จึงยังสามารถประกอบวิชาชีพโดยการรักษาพยาบาลในด้านอื่น ๆ ได้</p>
<p>ข่าวสด (10 ธ.ค. 60)</p>	<p>ซื้อขายอสุจิ ผิดกฎหมาย</p> <p>- เสนอข่าว ทินพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลชกชวนให้จำหน่ายอสุจิ เพื่อนำไปใช้ทำเครื่องสำอาง และหากเป็นเชื่อที่มีคุณภาพดี จะนำเข้าธนาคารอสุจิ โดยอ้างว่าเป็นธนาคารอสุจิรายแรกของประเทศไทยนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่า ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มี การบังคับใช้กฎหมาย แต่ขณะนี้ได้บังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ฯ ทำให้ การโพสต์หรือแชร์ข้อความเชิญชวนให้มีการซื้อ ขาย อสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นการโฆษณารับซื้อเชื้ออสุจิดังกล่าว อย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งเบาะแสมาที่หมายเลข 0-2193-7000 ต่อ 18419, เฟซบุ๊กสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ และกองกฎหมาย 0-2193-7000 ต่อ 18830, เฟซบุ๊กมือปราบสถานพยาบาลเถื่อน ในวันและเวลาราชการ</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ (11ธ.ค.60)</p>	<p>รลเห็นควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำนวัตกรรม “ต้นแบบรลเห็น ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ” ด้วยชุดระบบการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ออกแบบให้เหมาะสมกับ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ ออกแบบโดยกองวิศวกรรมกรมการแพทย์ ซึ่ง ที่ผ่านมามีนำไปทดสอบการใช้งานที่รพ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่นั่นรลเห็นสามารถหายใจได้อย่าง สะดวก ไม่ไอไม่จาม สามารถคุมทิศทางการไหลของอากาศได้เป็นอย่างดีและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้รพ.ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดรลเห็นฯ ได้ที่กองวิศวกรรมกรมการแพทย์ โทร.02 149 5680-91 ต่อ 1383</p>
<p>ไทยรัฐ (10 ธ.ค. 60)</p>	<p>ชี้สังคมไทยเข้าใจ “โรคจิต” คลาดเคลื่อน</p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การเรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมผิด แปลกแตกต่างจากคนทั่วไปว่าโรคจิตนั้นยังเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของหลายคนในสังคมเป็นการใช้เรียกตาม ความเคยชินมากกว่า ซึ่งผลของการเรียกเช่นนี้ทำให้เกิดการตีตราผู้ป่วยจิตเวชให้ดูน่าเกลียด น่ากลัวถูกแปลกแยกมาก ยิ่งขึ้น และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงบริการบำบัดรักษา การแสดงออกทางอาการจะแตกต่างกันไป 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ผู้ป่วยมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป เช่น จากที่เคยเป็นคนคุยน้ำอภัยก็คุยมากขึ้น หรือจากคนที่เคยเป็นคนร่าเริงก็ เปลี่ยนเป็นอยู่คนเดียวเงียบๆ 2.ผู้ป่วยมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปจากเดิม เช่น มักบ่นว่าได้ยินเสียงในหูแว่วๆ และ 3.ผู้ป่วย ไม่สามารถรับรู้อาการป่วยของตนเองโดยคนรอบข้างสามารถรับรู้ได้ ดังนั้น จึงต้องตรวจอย่างละเอียดต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผอ.สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กล่าวว่า ในกรณีที่พบบุคคลมีพฤติกรรม ทางเพศผิดปกติหรือสังคมไม่ยอมรับ เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือพฤติกรรมการแสดง อนาคต ชอบโชว์ จัดเป็นกลุ่มกามวิปริต ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พื้นฐานครอบครัวที่อาจเคยเห็นหรือเคยถูก กระทบมาก่อน รวมไปถึงระดับสติปัญญา กามวิปริตที่มีผู้ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะเด็กนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ จิตใจเด็กอย่างมาก ทำให้เกิดความหวาดกลัวนอนไม่หลับ วิตกกังวลและอาจมีอาการซึม เศษ หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว ขึ้นได้ ดังนั้น จึงควรตระหนักและนำเข้าสู่กระบวนการดูแลเพื่อคุ้มครองจิตใจ และไม่ควรมานำคลิปหรือภาพมาเผยแพร่ เพราะเป็นการตอกย้ำตราบาปให้แก่เด็ก</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน (12 ธ.ค. 60)</p>	<p>ปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัว</p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ครอบครัวคนไทยยุคใหม่มีความ เปราะบางขึ้น และนำไปเป็นห่วงต่อปัญหาการหย่าร้างและแยกทางกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตของลูกตามมา ด้วย ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ในปี 2559 มีคนไทยจดทะเบียนสมรสรวม 307,746 คู่ และจดทะเบียนหย่า จำนวน 118,539 คู่ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาอัตราการหย่าร้างมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจัยสำคัญคือการได้รับแรงกดดันจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ภายนอก เช่น ความเครียดจากการทำงาน สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>การใช้ชีวิตคู่เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ให้อยู่ 5 ข้อที่ต้องทำ 8 คำห้ามใช้ โดย 5 ข้อที่ต้องทำ ได้แก่ 1.ร่วมกันสร้างกฎของครอบครัวที่ทุกคนยอมรับได้ 2.เมื่อมีปัญหาต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข 3.โต้เถียงกันได้ แต่ต้องไม่ตะคอกข่มขู่หรือย่ำโมโหอีกฝ่าย 4.เมื่อต่างฝ่ายต่างรู้ว่าเริ่มมีความโกรธเพิ่มขึ้นให้เตือนสติตนเอง หยุดพูด เมื่อมีความพร้อมจึงกลับมาพูดกันใหม่ และ 5.เมื่อพร้อมที่จะแก้ปัญหา ควรหันหน้ามาร่วมกันปรึกษาหาทางแก้ไข สำหรับ 8 คำพูดที่ห้ามใช้ในครอบครัว ได้แก่ 1.คำสั่งเผด็จการ เช่น เงียบไปเลย 2.คำพูดที่ประชดประชัน หรือพูดถึงปมด้อย 3.คำพูดทำลาย เช่น ถ้าแน่จริงก็เก็บของออกไปเลย 4.คำพูดเอาชนะกัน เช่น ที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะแกนั่นแหละ 5.คำพูดที่ขุดคุ้ยเรื่องเก่ามาพูดซ้ำ เช่น บอกก็ทำก็ไม่ใช่ ครึ่งที่แล้วก็แบบนี้ 6.คำพูดเชิงกล่าวหา กล่าวโทษ เช่น อย่ามาอ้างว่าติดประชุม ติดเด็กนะสิ 7.คำพูดหยาบคาย และ 8.คำพูดล่วงเกิน เช่น พูดดูถูกเหยียดหยามบุพการี เป็นต้น</p>
<p>สยามรัฐ (12 ธ.ค. 60)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ได้ติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงตรวจพบการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงในผลิตภัณฑ์อาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการมักอ้างว่า ได้รับอนุญาตเลข ออย.แล้ว ซึ่งการได้เลขสารบบอาหาร 13 หลักของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเครื่องบ่งบอกว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบ กระบวนการผลิตและคุณภาพ หรือมาตรฐานสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ได้หมายความว่าได้รับการรับรองสรรพคุณตามที่โฆษณา ออย.มีมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสถิติเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรอบปี 59-60 พบลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน เช่น ยาลดอ้วน เสริมสมรรถภาพทางเพศ คิดเป็น 30% โดยปี 60 ดำเนินคดีแล้วกว่า 100 ราย และดำเนินคดีกับผู้โฆษณาผิดกฎหมายกว่า 1,500 ราย</p>
<p>สยามรัฐ(11ธ.ค.60)</p>	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถิติล่าสุดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบผู้ป่วยใหม่ 112,392 คน/ปี มีแนวโน้มผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี มะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย 3 อันดับแรก คือ มะเร็งตับ-ท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนัก เพศหญิง 3 อันดับแรก คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับท่อน้ำดี</p> <p>นพ.วีรุณี อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวว่า การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง แนะนำประชาชนใช้หลักการป้องกันโรคมะเร็ง 5 ท้า 5 ไม่ห่างไกลมะเร็ง โดย 5 ท้าคือ 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป 2. ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด 3.กินผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารที่บริโภคแต่ละมื้อ 4.รับประทานอาหารหลากหลายประเภท อย่ากินอาหารซ้ำๆ เป็นประจำ 5. ตรวจร่างกายเป็นประจำ แม้จะมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่เคยเจ็บป่วยก็ตาม 5 ไม่ คือ 1. ไม่สูบบุหรี่-สูดดมควันบุหรี่ 2. ไม่มั่วเซ็กซ์ 3. ไม่ดื่มสุรา 4. ไม่ตากแดดจ้า 5. ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ ควรตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงระยะเริ่มแรกอย่างน้อยปีละครั้ง</p>
<p>เดลินิวส์ (12 ธ.ค. 60)</p>	<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอบทความ รศ.นพ.วิชัย วาสนศิริ ในฐานะนายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม โดยในไทยพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอยู่ในอันดับที่ 126 ของโลก หรืออันดับที่ 29 ของทวีปเอเชีย และกับผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมอันดับที่ 1 อาการมี 4 ระยะหากตรวจพบและมีการรักษาแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่ในระยะที่ 1 สามารถจะหายขาดได้ประมาณ 80-90% และถ้ามีก้อนมะเร็งขนาดเล็กก็สามารถที่จะทำการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมได้ มะเร็งเต้านมเกิดจากความเสียหายหลายอย่าง เช่น กรรมพันธุ์ โดยดูจากประวัติครอบครัว และยังมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ประจำเดือนมาเร็ว ก่อนอายุ 12 ปี และประจำเดือนหมดช้า หลังอายุ 55 ปี และนอกจากนี้ น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นก็อาจเสี่ยงได้ ที่สำคัญก็คือ มะเร็งเต้านมนั้นผู้ชายก็สามารถเป็นได้</p>
<p>ไทยรัฐ (12 ธ.ค. 60)</p>	<p>โครงการ รพ.ราชวิถีตีต่อใจ ได้ต่อบุญ</p> <p>-เสนอข่าว ผอ.รพ.ราชวิถี เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ “รพ.ราชวิถี ตีต่อใจ ได้ต่อบุญ” เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี รองรับผู้ป่วยได้กว่า 1.5 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2561 และยังเป็นจุดรับส่งต่อผู้ป่วยใหญ่ที่สุดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถร่วมบริจาคที่ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิ รพ.ราชวิถี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี เลขบัญชี 051-2-69056-1 หรือ โทร.0-</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	2354-8138 ต่อ 3217-9 หรือ http://www.ra.javithihospitalfoundation.org
<p>มติชน (12 ธ.ค. 60)</p>	<p>รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแก่พยาบาลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นปีที่ 18 ได้แก่ น.ส.อู่ ชินเจียน ผอ.ฝ่ายการพยาบาล รพ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ปึกกิ่งยูเนี่ยน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลประจำปี 2559 และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อุยซุค คิม ดำรงตำแหน่งศ.เกียรติคุณของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ยองเซ ประธานมูลนิธิพยาบาลเกาหลี รองนายกสมาคมสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนเกาหลี และกรรมการบริหารระดับภูมิภาคของสมาพันธ์นานาชาติด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ของประชากรโลก จากสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล ประจำปี 2560 ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง</p>
<p>มติชนออนไลน์ (11ธ.ค.60)</p>	<p>พิธีฌาปนกิจศพพยาบาลรพ.รัชฎา -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ รองปลัดสธ.เป็นตัวแทนรมว.สธ.เดินทางมาร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสุมาลี หรือแอ็ง แคนยุกต์ อายุ 39 ปี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยใน รพ.รัชฎา จ.ตรัง ซึ่งเสียชีวิตภายในรถยนต์ ขณะกำลังขับรถออกจากบ้านเพื่อไปเฝ้าเวรตึก เสียหลักพุ่งชนหัวสะพานห้วยหิดตาน ถนนสายเทศบาลรัชฎา-ควนเมา ม.15 ต.ควนเมา ครอบคลุมผู้สูญเสีย มีทั้งสามีและลูกชาย 2 คน นพ.ชัยณรงค์ มากเพ็ง ผอ.รพ.รัชฎา จ.ตรัง กล่าวว่า เป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและร่วมงาน เสียใจอย่างมากเพราะโดยพยาบาลก็เป็นวิชาชีพที่พร้อมเสียสละ เขาเป็นผู้หญิงที่ทำงานหนักในสถานที่ที่เสี่ยงภัยและในเวลาวิกฤล การสูญเสียบุคลากรพยาบาลก็มีความขาดแคลนอยู่แล้ว คิดว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของโรงพยาบาล เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็จะเป็แรงผลักดันให้พวกเราที่ยังคงทำงานให้บริการประชาชนอยู่มีกำลังใจที่เข้มแข็งและต่อสู้ต่อไป</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (11ธ.ค.60)</p> <p>ไทยรัฐ(11ธ.ค.60)</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม -เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา เผยว่า ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันโรคหลังน้ำลด ทั้งโรคน้ำกัดเท้า ไข้ฉี่หนู ไข้เลือดออก อูจจาระร่วง โดยได้รับการสนับสนุนจาก นพ.นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ ผอ.รพ.สทิงพระ และ ผอ.รพ.กระแสสินธุ์ นายขอบ บุญช่วย สสอ.กระแสสินธุ์ และทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอกระแสสินธุ์ ได้ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ตรวจรักษาโรค จ่ายยา คัดกรองสุขภาพจิต ให้คำแนะนำด้านสุขศึกษา-การป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม พร้อมกับจ่ายคลอรีน สารส้ม โดยให้บริการ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านคลองโหนด ตำบลกระแสสินธุ์ และที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านม่วงงาม ตำบลกระแสสินธุ์ โดยทั้ง 2 แห่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า -เสนอข่าว สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เริ่มคลี่คลาย นพ.กิตติ รัตนสมบัติ ผอ.รพ.ท่าศาลา เปิดโครงการอาชีพบริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยภาคใต้ บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรีแก่ประชาชน กล่าวว่า รพ.ท่าศาลาถูกน้ำท่วมเสียหายหนัก รถ จยย. และรถยนต์ของประชาชนที่มาใช้บริการที่รพ.จมน้ำเสียหายจำนวนมาก บ้านพักเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ถูกน้ำท่วมเสียหาย คาดจะใช้เวลาในการฟื้นฟูอีกนาน</p>
<p>เว็บไซต์ prikkaeng.com /kukelee.com Facebook เพจ YouLike (คลิปเด็ด) tnews.co.th (10 ธ.ค. 60)</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (11ธ.ค.60)</p>	<p>ชื่นชมพยาบาลรพ.สุราษฎร์ -เสนอข่าว เรื่องราวที่ถูกแชร์ในสังคมออนไลน์ หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า “นายเกมส์ ทิชากร เผือกเนียม” ได้โพสต์รูปภาพและข้อความว่า “คนดีต้องแชร์ เจ้าสาวพยาบาลรพ.สุราษฎร์ฯ ร่วมรถกู้ชีพอ่าวขนอม เคสผู้ป่วยหมดสติ ส่งรพ.ขนอม แม่วันนี้จะสำคัญกับน้องเค้าแค่นี้แต่คนป่วยยังสำคัญกว่า” ทราบชื่อภายหลังว่านางสาวสุภาวิตา ทองใหญ่ หรือน้องเบ ทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพที่รพ.สุราษฎร์ธานี แผนกศัลยกรรมประสาทชาย กำลังแต่งหน้าเพื่องานเลี้ยงมงคลสมรส แต่มีเคสผู้ป่วยป่วยชักเกรง หายใจไม่สม่ำเสมอ หมดสติ ที่เกิดเหตุติดกับร้านแต่งหน้าพอดี ระหว่างที่ทีมกู้ชีพอ่าวขนอมช่วยเหลือคนป่วยอยู่ ว่าที่เจ้าสาวจึงได้ออกมาช่วยทั้งที่ยังแต่งหน้าทำผมไม่เสร็จ พร้อมขอขึ้นรถกู้ชีพอ่าวขนอมไปส่ง ผู้ป่วยถึงรพ.ขนอม ก่อนจะกลับมาแต่งหน้าและรีบไปเข้าพิธีวิวาห์ได้ทันเวลา สร้างความซาบซึ้งให้กับผู้อยู่ในเหตุการณ์และได้รับคำชื่นชมจากสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ในฐานะโฆษก สธ. เปิดเผยว่า ปลัดสธ.ชื่นชม น.ส.สุภาวิตา ทองใหญ่ หรือน้องเบ พยาบาลประจำอยู่หอผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาทชาย รพ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ขณะเจ้าตัวกำลังแต่งหน้าเพื่อจะเข้าพิธีวิวาห์ ขอชื่นชมในการทำหน้าที่ด้วยจิตบริการ พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดพ้นจากการเสียชีวิต แม้จะไม่ใช้ในเวลาและสถานที่ที่ต้องทำงาน สธ.จะส่งจดหมายแสดงความชื่นชมไปยังพยาบาลท่านนี้ต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (11ธ.ค.60)</p>	<p>นร.ท้องเสีย</p> <p>-เสนอข่าว จนท.กู้ภัยฯเข้าช่วยเหลือนักเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน 58 คน ซึ่งมาเข้าค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็ก เข้าพักที่รพ.โดมอนด์เพลส ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี นำส่งรพ.ปทุมธานี รพ.ประชาธิปไตยและรพ.ใกล้เคียงส่งรพ.หลัง เนื่องจากทั้งหมดมีอาการปวดท้องรุนแรง บางคนอาการอาเจียนหลายรอบ และถ่ายอุจจาระหลายครั้ง ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ปทุมธานี มาประเมินสถานการณ์บอกว่าเด็กพักผ่อนน้อยโดยไม่ใช่อาหารเป็นพิษแต่อย่างใด ซึ่งเด็กบางคนอาจจะแพ้อาหารบางอย่าง แต่เด็กบางคนบอกกับผู้สื่อข่าวว่า มีอาการอาเจียน หลายรอบ และถ่ายอุจจาระหลายครั้ง อย่างไรก็ตามคณะครูก็คงต้องเฝ้าดูอาการของเด็กนักเรียนที่เหลือว่า จะมีอาการเจ็บป่วยอีกหรือไม่</p>
<p>khaosod.co.th dailynews.co.th เพจ หมอแล็บแพนด้า และ Drama-addict (10 ธ.ค. 60)</p>	<p>ปลากะป๋องยี่หื้อดั่ง พบพยาธิเต็มฝากระป๋อง</p> <p>- เสนอข่าว สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพสุขภาพปลากะป๋องยี่หื้อหนึ่งถูกเปิดฝาพร้อมเท แต่ด้านในฝากลับมีพยาธิตัวโตหลายตัวเป็นจำนวนมาก เจ้าของโพสต์อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าไปซื้อปลากะป๋องที่ร้านค้าแถวบ้าน นำมาเปิดพบสิ่งผิดปกติที่ฝาด้านในกระป๋อง และพยาธิดังกล่าว ยังมีที่อยู่ในพุงปลาหลาย ๆ ตัว ด้วยความโมโหจึงโพสต์บอกเพื่อน ๆ ในเฟซบุ๊ก ซึ่งเพื่อน ๆ แนะนำให้ลองดูวันหมดอายุ ซึ่งยังไม่หมดอายุ แถมสภาพกระป๋องก็ปิดสนิทไม่มีร่องรอยบุบหรือร่องรอยโดนกระแทกแต่อย่างใด</p> <p>ด้านเพจดัง หมอแล็บแพนด้า และ Drama-addict ให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นพยาธิอะนิซาคิส (Anisakis) พบในปลาทะเล เป็นพยาธิตัวกลม มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตัวแก่จะลักษณะคล้ายไส้เดือน มีความยาว 2-5 ซม. ฟังตัวอยู่ในกล้ามเนื้อของปลา ซึ่งคนที่กินปลาดิบที่มีพยาธินี้่อย่างติดเชื่อพยาธิได้ อาการของโรคคือ หลังจากได้รับพยาธิ 1 ชั่วโมง อาจมีอาการปวดท้อง ปวดกระเพาะอาหาร ลำไส้อุดตัน คลื่นไส้อาเจียน และอาจมีอาการคล้าย ๆ ไข้ตั้งอีกเสบ อาจจะทำให้วินิจฉัยผิดพลาดเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือไส้ติ่งอักเสบได้ แต่ด้วยความร้อนในขั้นตอนการผลิต พยาธิน่าจะตายแล้ว และได้อธิบายให้บริษัทเจ้าของสินค้ามาแถลงต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (11ธ.ค.60)</p>	<p>กตหน้าอกจนหลักกลางอากาศ เสี่ยงถึงตาย</p> <p>-เสนอข่าว กรณีโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง มีพฤติกรรมการเล่นลักษณะใช้มือดันบริเวณหน้าอกเพื่อน จนอีกฝ่ายเกิดอาการล้มหมดสติไปชั่วคราว ท่ามกลางเสียงหัวเราะของเพื่อน ๆ ล่าสุด จำพิชิต ขจัดพาลชน เจ้าของเพจเฟซบุ๊กDrama-addict ออกมาเตือนภัยถึงการเล่นลักษณะดังกล่าวว่า การเล่นแบบนี้เรียกว่า ผีนหวานกตหลัก และมีอีกหลายชื่อ เป็นการเล่นของวัยรุ่นที่ระบอบไปทั่วโลก วิธีการจะคล้าย ๆ กัน คือให้เพื่อนหายใจเข้าออกลึก ๆ ซ้ำ ๆ และยื่นเบ่งท้อง แล้วให้เพื่อนอีกคนไปกตหน้าอก ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงดันในช่องอก จนหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลง ส่งผลให้หมดสติเพราะสมองมีเลือดมาเลี้ยงไม่พอ ประเด็นสำคัญคือที่ต่างประเทศมีเด็กเล่นแบบนี้แล้วเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องบางคนหมดสติไปแล้วไม่ฟื้นอีกเลย บางคนก็หมดสติล้มหัวกระแทกเลือดออกในสมองเสียชีวิตก็มี ดังนั้นพ่อแม่จึงควรตักเตือนด้วย</p>
<p>เว็บไซต์มติชน maticchon.co.th (10 ธ.ค. 60)</p>	<p>ชายแดน ผวา ชาวพม่าติดเชื้อแอนแทรกซ์ 8 ราย</p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝ่ายเมียนมา แจ้งว่ามีชาวเมียนมาที่บริเวณและสัมผัสเนื้อแพะดิบที่ตายแล้วจำนวน 8 คน เกิดอาการมีแผลที่มือ ซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าติดเชื้อโรคแอนแทรกซ์จากซากแพะ ในจำนวนนี้มีผู้ใหญ่ 6 คน เด็ก 2 คน มาได้นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเมียวดีแล้ว ล่าสุดยังไม่พบว่าราษฎรไทยติดเชื้อแอนแทรกซ์เพิ่มแต่อย่างใด ขณะที่ปศุสัตว์ อ.แม่สอด ยังคงห้ามแพะ โค กระบือ เข้ามาเขตไทย ตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา</p>
<p>เดลินิวส์(11ธ.ค.60)</p>	<p>โรคคอตีบ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย จะดำเนินการให้วัคซีนภูมิคุ้มกันในสัปดาห์นี้ เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคคอตีบ ที่มีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า 32 ศพ รวมถึงเด็กจำนวนมาก นับตั้งแต่เดือนม.ค.เป็นต้นมา มีรายงานผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 591 ราย ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีผู้ป่วย 415 ราย และผู้เสียชีวิต 24 ศพ ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบจะมีขึ้นในกรุงจาการ์ตา และจังหวัดใกล้เคียง 2 แห่ง ซึ่งมีรายงานการป่วยคอตีบสูง</p>
<p>ไทยโพสต์(11ธ.ค.60)</p>	<p>แลคตาลิสเรียกคืนนมหวานปนเปื้อน</p> <p>-เสนอข่าว ทางการผลิต และบริษัท แลคตาลิส ผู้ผลิตนมสำหรับเด็กรายใหญ่ สั่งเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ของตนทั่วโลกเนื่องจากความหวั่นเกรงว่าอาจปนเปื้อนเชื้อโรคซัลโมเนลลา หลังพบว่ามีเด็กล้มป่วย 26 ราย ในฝรั่งเศส โดย 20 รายอายุต่ำกว่า 6 ขวบ แต่ไม่มีเด็กรายใดอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิต โฆษกบริษัทกล่าวกับเอเอฟพีว่า มีผลิตภัณฑ์เกือบ 7,000 ตันที่อาจปนเปื้อน และยังไม่มีการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังหลงเหลืออยู่ในท้องตลาดเท่าใด หรือถูก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	บริโศคไปแล้ว เชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลานี้ จะก่ออาการป่วย รวมถึงท้องร่วง ปวดท้องและอาเจียน ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากความเสี่ยงของภาวะร่างกายขาดน้ำ



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch